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เพื่อสร้างช่ือเสียง และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของอาจารย ์ ใ นมหาวิ ทยาลั ย  ที ม วิ จั ย จึ ง 
ส่งเข้าคัดเลอืกกบัส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 
เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด
นวัตกรรมจากงานวิจัยในงานในครั้งนี้ครับ

 “นวตักรรมจากงานวจิยัทีน่�าไปประกวด
ครั้งนี้เราใช้ชื่อว่า “CRU-Cool” หรือสีทาอาคาร
ผสมซิลิกาแอโรเจลเพื่อป้องกันความร้อน เป็นสี
ทาอาคารท่ีมีส่วนผสมของซิลิกาแอโรเจลท่ีมีค่า 
การน� าความร ้ อนที่ ต�่ า ที่ สุ ด ใน โลก  โดยมี
ประสิทธิภาพการกันความร ้อนเข ้าสู ่ภายใน
อาคารได้ดีขึ้นกว่าสีกันความร้อนท่ีผสมเซรา
มิกและไทเทเนียมท�าให้ภายในอาคารเย็นขึ้น

๒ คณาจารย์ สร้างชือ่จากงาน ITEX 2019
ประกวดนวตักรรม ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์

ห้องสมดุ จดักจิกรรมส่งเสริมการอ่าน
ใจดี ให้ยืม-คนื น๊านนาน ช่วงปิดเทอม

 ๒ คณาจารย์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์ สามารถสร้าง
ช่ือเสียงคว้าเหรียญเงิน ในการประกวดนวัตกรรม  
ส่ิงประดิษฐ์จากเวทีนานาชาติ จากผลงานวิจัย  
“สีทาอาคารผสมซิลิกาแอโรเจล เพื่อป้องกันความ
ร้อน” จากงาน (ITEX 2019) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย

 ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน์ อาจารย์ประจ�า 
สาขาวิ ชา เทคโนโลยี วิ ศวกรรมโยธา  คณะ
วิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ผมทั้ง ๒ คน ได้ใช้เวลา
กับการด�าเนินงานโครงการวิจัยช้ินนี้ ได ้สักพัก
แล้ว จึงต้องการน�านวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย
ดังกล่าวออกไปเผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติ

 ห้องสมดุ ส�านกัวทิยบรกิารฯ จดักจิกรรม
ด๊ี ๆ  ส่งเสรมิการอ่าน เอาใจเหล่าหลอนหนงัสอื หรอื
นกัอ่านหน้าใหม่ช่วงปิดภาคเรียน ด้วยโครงการ “ใจดี
ให้ยืม น๊าน นาน” เริม่ยมืได้ตัง้แต่วนันี ้คนืวนัที ่๑๕ 
สิงหาคม ๖๒ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์เกียรตพิงษ์ ยอดเยีย่ม
แกร ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กล่าวว่า ตามนโยบายการให้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ของส�านักวิทยบริการฯ ที่ให้
งดยมื หนงัสอื และสือ่สารสนเทศ ส�าหรบันกัศึกษา
ภาคปกติ ในช่วงปิดเทอมน้ัน เสียโอกาสในการใช้
บริการและการเข้าถึงสือ่สารสนเทศ ของส�านกัวทิย
บริการฯ     

 “ด้วยเหตดุงักล่าว ส�านกัวทิยบรกิารฯ จงึ
มอบหมายให้ งานวิทยบริการ(ห้องสมุด) เปิด การ
ให้บริการ ยืม - คืน สื่อสารสนเทศ ให้แก่นักศึกษา
ภาคปกต ิในช่วงปิดเทอม กจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน
ภายใต้แนวคิด “ใจดี ให้ยืม น๊าน...นาน” ด้วยการ 
ขยายเวลา ในการให้บริการ ยืม - คืน หนังสือและ
สื่อสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา” ผศ.เกียรติพงษ์

 ผูอ้�านวยการฯ กล่าวต่อว่า นอกจากช่วง
ปิดเทอมนี้ จะเปิดให้บริการยืมหนังสือได้แล้ว ยัง
ได้ขยายจ�านวนวนัในการยมื ส�าหรบันกัศกึษาภาค

กว ่ า เดิ มและที่ ส� า คัญมี ราคาถู กลง  ท� า ให ้
คนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้  CRU-Cool จึงมี
ความเหมาะสมส�าหรับการใช ้ งานในพื้นที ่
ท่ีมีลักษณะภูมิอากาศร้อนจัดและช่วยประหยัด
พลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย” 
ผศ.ดร.พิธาน กล่าว

 ด ้านของผศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์   
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะ
วทิยาศาสตร์ กล่าวต่อว่า จากการเข้าร่วมประกวด 
ทีมวิจัยได้รับรางวัลมา ๒ รางวัล  คือ ๑ เหรียญ
เงิน (Special Medal) จากงาน ITEX’ 2019 และ  
๑ เหรียญเงินพิเศษ (Special Silver Medal) จาก 
Highly Innovative Unique Foundation ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เหตุผลท่ีได้มาทั้งสองรางวัล 
น่าจะมาจากนวัตกรรมดังกล่าวสามารถน�าไปใช้
งานได้จริง และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 
ได้อีกด้วย

 “จากการประกวดในครั้งน้ีก็จะน�าองค์
ความรูท้ีไ่ด้จากการวจิยัมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา 
และน�าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัย โดยจะน�าร่องร่วมมือกับส�านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) โดยน�า
ไปทาในโรงเรียนบางบัวก่อนอับดับแรก ซึง่ผลจาก
การทาเบือ้งต้นในห้องเรยีน อาคาร ๑๒ ชัน้ดาดฟ้า 
(ตามภาพ) สามารถลดความร้อนท�าให้อุณหภูมิ
ภายในห้องเรยีนลดลงได้อย่างด”ี ผศ.ดร.จรลั กล่าว

 ผศ.ดร.จรัล และผศ.ดร.พิธาน กล่าว
ว่า การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นเครื่อง
การันตีในนวัตกรรมท่ีเกิดจากการวิจัย และเป็น
ก�าลังใจให้กับทีมวิจัย อีกท้ังยังสร้างชื่อเสียงให้
แก่มหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา ซ่ึงจะส่งผลทั้ง 
ทางตรงและทางอ้อมต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ของนักเรียน นักศึกษาครับ

ปกต ิ๙๐ วนั/เล่ม ซึง่จากเดมิสามารถยมื ได้เพยีง 
๗ วนั/เล่ม ซึง่ถอืว่านกัศกึษาจะสามารถเรยีนรู ้และ
พฒันาความรูใ้นช่วงการปิดภาคเรยีนได้อย่างเตม็
ประสิทธิภาพ

 “ส�าหรบันกัศกึษาที ่ยมืหนงัสอืไป ท�างาน
วิจัย โครงงาน ฝึกสอนและฝึกประสบการณ์  
ไม่ต้องคอยกังวลว่าหนังสือจะคืนวันไหน และ
มีค่าปรับหรือไม่ เพราะในการท�าวิจัย โครงงาน 
ฝึกสอนและฝึกประสบการณ์ ดังกล่าวต้องใช้
เวลาท�างานดังกล่าวค่อนข้างนาน ถ้าหากเป็น
เวลาปกติ อาจต้องน�ามาคืนตามเวลาที่ก�าหนด 
แล้ว ยืมกลับไปใหม่ เพื่อไม่ให้เกินก�าหนดและ
เสียค่าปรับ

 ในส่วนของนักศึกษาที่รักการอ่านและ
มีบ้านอยู่ต่างจังหวัด ก็ได้ยืมหนังสือที่ตนชื่นชอบ 
ไปอ่านในช่วงปิดเทอม โดยไม่ต้องกงัวล เรือ่งของ
วัน เวลา คืน หนังสือ เพราะ ส�านักฯ จะคิด ช่วง
เวลา ยืม - คืน ให้สอดคล้องกับการปิดและเปิด
เทอม ดังเช่น ปีการศึกษา 2562 ก�าหนด ยืม เริ่ม 
๑๕ พฤษภาคม ๖๒ และคืน ๑๕ สิงหาคม ๖๒”  
ผู้อ�านวยการฯ กล่าว 

 ผู้อ�านวยการฯ กล่าวต่อว่า เป้าหมาย
ของโครงการนี้คาดหวัง ที่จะให้นักศึกษาภาค
ปกตทิกุกลุม่ มาใช้บริการ การยมื - คนืทรพัยากร

สารสนเทศ ในช่วงป ิดเทอม ทั้งนี้ เ พ่ือให ้
นักศึกษาสามารถน�าติดตัวไปต่างจังหวัด หรือ
ออกพื้นที่เพื่อท�าวิจัย/โครงงาน หรือเพื่อศึกษา
ค้นคว้าระหว่างปิดภาคเรยีน หรอืเพือ่เตรยีมตวั
ส�าหรับการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป เพราะ
เป็นทีท่ราบดอียูแ่ล้วว่าในช่วงปิดภาคฤดูร้อนนัน้
การใช้บริการห้องสมุดจะลดลง ท�าให้หนังสือ
หรือสื่อต่างๆ เก็บอยู่ที่ชั้นซึ่งไม่ได้ประโยชน์ 
การเปิดให้ยืมในช่วงยาวนานพิเศษนั้นจะท�าให้
หนังสือจ�านวนหน่ึงไม่ว่าจะมากหรือน้อยออก
จากห้องสมุดเพื่อน�าไปสู่การค้นคว้านั้นเอง



ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๒ ประจำ�วันที่  ๑๓ - ๒๖ พฤษภ�คม ๒๕๖๒

www.chandra.ac.th

๒
  

 

ส่งแรงใจ!!!
  ในวนัที ่๒๔ - ๓๑ พ.ค. นี ้จะเข้าสูช่่วงของการแข่งขนักีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอดุมศกึษา คร้ังที ่๓๘ “ขนุเลเกมส์” ที ่มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีซึง่มหาวิทยาลยัของเรา ได้ส่งทพันกักฬีา ลงท�าการแข่งขนั ๕ ชนดิกฬีา เราชาวจนัทรเกษมมาร่วมส่งแรงใจ เชยีร์ทมีนกักฬีา
บุคลากรจันทรเกษมที่ไปแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยกันค่ะ

นางสาวศศิณัฏฐา ผวิแดง (ตุ้ม)
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานท่ัวไปปฏบัิตกิาร ส�านกังานสภามหาวทิยาลยั
  “ความส�าเร็จ อยู่หลังค�าว่า...พยายาม” กีฬามีแพ้ มีชนะ เป็นเร่ืองปกติอยู่แล้ว  
ขอแค่พี่ ๆ  ทุกคนที่เป็นนักกีฬาพยายามเต็มที่ ตั้งใจฝึกซ้อม และท�าหน้าที่ของตนเองในสนาม
ให้ดีท่ีสุด แค่น้ีก็ชนะใจตัวเองแล้วค่ะ... ถึงตนเองจะนั่งท�างานในขณะที่ทีมจันทรเกษมทุก
คนก�าลังแข่งขัน  แต่จะส่งก�าลังใจไปเชียร์ติดขอบสนามนะคะ ยังไงก็เอาเหรียญทองมาฝาก
มหาวิทยาลัยของเรากันเยอะ ๆ  นะคะ

  ส�าหรับคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือจะ
ไม่มีทางรู้หรอกว่าประโยชน์ท่ีแท้จริงของ
การอ่านหนังสือนั้นคืออะไร เอาอย่างนี้ดี
กว่าคะ คิดว่าสิ่งส�าคัญที่สุดในชีวิตของเรา
คืออะไร 

  เชือ่ได้เลยว่า... คนส่วนใหญ่หลัก ๆ  
กค็งจะเป็นเรือ่งเงนิ เวลา ข้อมลู และความรู้ 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น และสุขภาพ ซึ่ง
บอกได้เลยคะว่า... การอ่านหนังสือมอบให้
คุณผู้อ่านได้ทังหมดนี้ หากเราเรียนรู้ที่จะ

อ่าน สนใจ ใส่ใจ ที่จะเติมเต็มสิ่งเหล่านี้
  เช่นเดยีวกบั พีว่าส หรอื นางสาว

วาสนา ลักขะนัติ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน สังกัดส�านักงานอธิการบดี กอง
นโยบายและแผน ทีจ่ะมาแชร์เรือ่งราวด ีๆ 
จากหนังสือเล่มโปรดให้เราได้ฟังกันคะ

  “หนังสือมีชื่อว่า “ข้อคิดเพื่อชีวิต
ที่มีความสุข” ซึ่งเป็นหนังสือที่เก่ียวกับมุม
มองความคิดทั่ว ๆ ไป แต่หากใครได้ลอง
อ่านแล้ว ค�าว่าทั่ว ๆ ไปนั้น กลับท�าให้คน
อ่านได้ข้อคิด ทัศนคติในด้านบวกในการใช้
ชีวิต การท�างาน และมีความสุขอย่างไม่น่า
เชือ่เลยค่ะ” พีว่าส แนะน�าหนงัสอืเล่มโปรด
ของตัวเอง และยังเล่าถึงเนื้อหาภายในเล่ม
อีกว่า

  “ภายในเล่มเนื้อหาจะเกี่ยวกับ
ข้อคิดดี ๆ พกพาสะดวก อ่านง่าย ๆ ได้ใจ
ความ มีมุมมองใหม่ ๆ  ที่เราเองก็คาดไม่ถึง 
การปรับใช้ การประยุกต์ใช้กับตัวเอง คน
รอบข้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท�าให้เกิดความ
เข้าใจอะไรใหม่ ๆ ที่ลึกซ้ึงกว่าเดิมมากค่ะ 
และยังพกพาสะดวกอีกด้วย” 

  “หากพดูถงึมมุมอง ข้อคดิ ทศันคติ
ที่ดีแล้ว ใครอาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่าย ๆ 
แค่ปรับเปลี่ยนจากความคิดของตัวเอง แต่
บางครั้ง เราเองก็อาจจะมองไม่เห็น การได้
อ่านหนังสือจึงถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ 
เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ แล้วจึงมาปรับใช้ไปใน

ทิศทางที่ดีต่อตนเอง เราถึงควรต้องหมั่น
ศึกษา หาความรู้ เพราะยังมีเรื่องท่ีเราไม่รู้
อยูอ่กีมากมายค่ะ” พีว่าส เล่าถงึมมุมองการ
อ่าน ที่จะสามารถช่วยสร้างความรู้ พัฒนา
ตนเองไปในทางที่ดีขึ้นได้ และยังทิ้งท้ายถึง
การอ่านด้วยว่า

  “การจะท�าให้คนหันมารัก หรือ
ชอบในการอ่าน ง่ายที่สุดก็คงต้องเร่ิมที่ตัว
เอง ต้องท�าเป็นตัวอย่างให้คนรอบข้างเห็น
ว่าการอ่านมีประโยชน์อย่างไร ว่างก็อ่าน  
ไม่จ�าเป็นต้องเป็นหนังสือก็ได้ ใบปลิว
โฆษณาต่าง ๆ ไปนอกบ้านก็มีหนังสืออ่าน
ตดิตวั การอ่านทกุๆอย่างทีส่นใจและสะกดิ
ใจอาจน�าโอกาสดี ๆ  เข้ามาในชีวิตก็ได้ค่ะ”

“ข้อคดิเพ่ือชวีติทีม่คีวามสขุ” 
ซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับมุมมอง
ความคิดทั่ว ๆ ไป แต่หากใคร
ได้ลองอ่านแล้ว ค�าว่าทั่ว ๆ ไป
นั้น กลับท�าให้คนอ่านได้ข้อคิด 
ทัศนคติในด้านบวกในการใช้ชีวิต 
การท�างาน และมีความสุขอย่าง
ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ

นายพนัธ์ปิติ เหรียญโมรา (พ)ี
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ กองกลาง ส�านกังานอธิการบด ี
  ผมในฐานะบุคลากรคนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ขอเป็นอีกหนึ่งก�าลังใจให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เป็นตัวแทนของ
ชาวจันทรเกษม ท่ีเข้าแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งนี้ครับ ผมเชื่อว่านักกีฬาของเรามีความสามารถ ความมุ่งมั่นตั้งใจ 
ในทกุชนดิกฬีาท่ีเราส่งเข้าแข่งขัน และผมเชือ่มัน่ในตวันกักีฬาทกุท่านเหลอืเกินครบั ว่าทกุคนจะท�าหน้าทีไ่ด้อย่างเตม็ที่  
ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็จะเชียร์แน่นอน จันทรเกษมสู้ ๆ  ครับ
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ข้อมูลจาก : www.kroobannok.com

 เปิดหัวเรื่องแบบนี้ไม่เว่อร์เกินจริง 
เพราะ “ครูเชาวน์ สุวรรณชล” ครูสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ - ๖  
ได้ลองใช้เทคโนโลยีสร้าง “การคิดวิเคราะห์” 
ให้แก่นักเรียนมาแล้วและได้ผลดี 

 “ครูเชาวน์ สุวรรณชล” ครูสอน
วิชาวิทยาศาสตร ์ระดับมัธยมศึกษาป ี ท่ี  
๒ - ๖โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช เป็น ๑ ใน ๑๐ ของครูท่ี
ชนะเลิศการน�าเสนอผลงานทางวิชาการใน
การประกวด Microsoft Innovative Educa-
tion (MIE) Expert ของประเทศไทยประจ�าปี 
ค.ศ.2014 และได้เข้าเฝ้าฯ เพือ่รับพระราชทาน
ถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีรวมทัง้เป็นตวัแทนครจูาก
ประเทศไทยเข้าร่วมเวทีด้านการศึกษาระดับ
โลก Microsoft Global Educator Exchange 
หรือเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้เรื่องเทคโนโลยี
ด้านการศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ เม.ย.-  
๑ พ.ค. ๕๘ เมอืงเรดมอนด์ รฐัวอชงิตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีคุณครู ๓๐๐ คนจากทั่วโลก
เข้าร่วมงาน 

 “ครูเชาวน์” เล่าถึงจุดเริ่มต้นใน
การน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการเรียน
การสอนว่า เน่ืองจากสอนนักเรียนหลายวิชา 
ตั้งแต่วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานส�าหรับม.๒ 
และ ม.๓ วิชาชีววิทยา ส�าหรับ ม.๔ และ ม.๕ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ซึ่ง
ในแต่ละวิชาพบปัญหาว่า นักเรียนขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การท�างาน
ร่วมกัน การสื่อสารและการน�าเสนอข้อมูล 
ทกัษะการใช้เทคโนโลย ีตลอดจนการน�าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์   
   เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
๓ ตัวที่ “ครูเชาวน์” หยิบมาสอนนักเรียน
เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ Microsoft 
PowerPoint โดยให้นักเรียนท�า Infographic 
เพื่อเพิ่มทักษะการสืบค้นและการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งผลที่ได้ พบว่า นักเรียนได้ประโยชน์
เรือ่งของการสบืค้นข้อมูล ได้ท�าความเข้าใจใน
เรื่องที่สืบค้น แล้ววิเคราะห์ข้อมูลออกมาเพ่ือ
น�าเสนอ Microsoft OneNote โปรแกรมพ้ืน
ฐานที่มาพร้อมกับชุดโปรแกรมไมโครซอฟท์ 
ออฟฟิศ ช่วยในการจดัวางไฟล์ เช่น Microsoft 
word, Microsoft PowerPoint, Microsoft 
Excel รวมทั้งไฟล์รูป และไฟล์ PDF สุดท้าย
คือ Sway.com เว็บแอพพลิเคช่ัน เพ่ือให้

ใช้เทคโนโลยีสร้าง
“การคิดวิเคราะห์”

นักเรียนสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง 
ซึ่ง “ครูเชาวน์” สอนให้นักเรียนน�า Porfolio 
ที่ท�ามาน�าเสนอผ่านเว็บแอพพลิเคช่ันนี้ ข้อดี
คือสามารถเปิดดูผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ 
ได้ และสามารถแชร์ข้อมลูผ่านช่องทางโซเชีย
ลมีเดีย ทั้งทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก และยูทูบ เพื่อให้
อาจารย์เข้าไปตรวจงานได้ 

 “เมื่อเราท�าให้เขาอยากเรียนรู้ เขาก็
จะแสวงหาความรู้ โดยพบว่านักเรียนที่ได้ท�า
แบบน้ีมผีลการเรยีนดขีึน้ เมือ่เทยีบกบันกัเรยีน

ที่ไม่ได้ท�า และเม่ือนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยี
เพื่อเรียนรู้และน�าไปสู่การคิดวิเคราะห์แล้วก็
สามารถน�าไปใช้กับวิชาอื่น ๆ ได้ ซ่ึงการที่จะ
ให้นกัเรยีนท�าแบบนีต้้องมคีวามพอเหมาะพอดี
ไม่ได้ให้ท�าในทุกคาบเรียน” 

 ครูเชาวน์ กล่าว ครูเชาวน์ แนะ
เทคนิคท่ีท�าให ้นักเรียนสนใจท่ีจะเรียนรู ้
เทคโนโลยีว่า ต้องน�าเทคโนโลยีที่ง่าย ๆ  มาให้
นักเรียนได้ลองใช้ เพื่อให้สามารถท�าได้ และ
เมื่อท�าได้ก็จะรู้สึกสนุกและอยากที่จะท�า 

 นายสมศกัดิ ์มกุดาวรรณกร ผูอ้�านวย
การฝ่ายภาครัฐและการศึกษา บริษัท ไมโคร
ซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าวว่า ส�าหรับ
ไมโครซอฟท์แล้ว ครูเป็นหัวใจส�าคัญในการ
พัฒนาการศึกษา โดยมีแนวคิดแบบองค์รวม
ในการปฏริปูการศกึษาเพือ่ก้าวสูศ่ตวรรษที ่๒๑ 
ประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบ คือ ความ
พร้อมของบุคลากร เนื้อหาการเรียนการ
สอนแบบดิจิตอล ซอฟต์แวร์และบริการคลา
วด์ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องเรียน โดยตลอด 
๑๑ ปีที่ผ่านมาไมโครซอฟท์ร่วมกับกระทรวง
ศึกษาธิการ พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา
ผ่านโครงการ Partners in Learning (PiL) 
ซึง่ปัจจบุนัเปลีย่นชือ่เป็น Microsoft Innovative 
Education (MIE) Expert (กิจกรรมการ
แข่งขนัคณุครหูวัใจไอท)ี ไปแล้วกว่า ๕๕๐,๐๐๐ 
คน จาก ๓๙,๐๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ 

 “วันน้ีเรามีครยูคุใหม่ทีม่กีจิกรรมเพือ่
การเรียนการสอนมากขึ้น และเด็กนักเรียนก็
มีความคาดหวังต่อการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงไมโคร
ซอฟท์ก็พยายามสอนให้ครทู�าสือ่การเรยีนการ
สอนแบบดิจิตอลมากขึ้น” 

 ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู ้อ�านวย
การโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าวว่า ช่วง ๕ ปีที่ผ่าน
มามีครูรุ่นใหม่ ๆ เข้ามาทดแทนครูที่เกษียณ
อายุไป ท�าให้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

การเรียนการสอน เนื่องจากครูรุ่นใหม่เปิดรับ
เรือ่งของเทคโนโลยมีากข้ึน และเดก็นกัเรยีนก็
เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ซึ่งไมโครซอฟท์
ช่วยอบรมให้ครนู�าเทคโนโลยไีปพฒันาสือ่การ
เรยีนการสอนเพือ่ให้เด็กนกัเรยีนได้น�าความรูท้ี่
ได้ไปใช้ประโยชน์ เพราะเป็นเทรนด์การเรียน
การสอนท่ีเริ่มเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี
ท�าให้ข้อมูลมีความสดใหม่ตลอดเวลา 

 “ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา พิสูจน์ได้ว่า
ครูไทยมคีณุภาพไม่แพ้ครทูัว่โลก เพียงแต่ต้อง
มีการส่งเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ
ด้านไอที และการประยุกต์เพื่อน�าไปใช้งาน” 
ส�าหรับเวที Microsoft Global Educator 
Exchange ซึ่งจัดข้ึนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ดร.สุพจน์ กล่าวว่า ในงานเป็นการแชร์ข้อมูล
ของสื่อการเรียนการสอนที่คุณครู ๓๐๐ คน
ตัวแทนประเทศต่าง ๆ น�ามาจัดแสดง โดยมี
คณะกรรมการร่วมพูดคุย เพื่อคัดเลือกสื่อการ
เรยีนการสอนทีจ่ะได้รบัรางวลั ซึง่สือ่การเรยีน
การสอนของ “ครูเชาวน์” มีความโดดเด่นใน
การน�าไอทีมาเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

 มาลุ ้นกันว่าการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
สร้างการคิดวิเคราะห์ให้เด็กนักเรียนของ “ครู
เชาวน์” จะเข้าตากรรมการจนคว้ารางวัล
การน�าไอทีมาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา จาก
เวทกีารแสดงผลงานด้านการศกึษาของไมโคร
ซอฟท์ระดับโลกได้หรือไม่.



ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๒ ประจำ�วันที่  ๑๓ - ๒๖ พฤษภ�คม ๒๕๖๒

www.chandra.ac.th

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : บุญเกียรติ ชีระภากร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

ธนพล

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

พื่อ เป ็นการแสดง ให ้ เห็น
ถึง ความพร้อมเพียงของบุค
คลากรแต่ละมหาวิทยาลัยดัง
นั้นสมาชิกทุกคน จะพยายาม
อย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้มีโอกาส
ขึ้นรับเหรียญรางวัล แต่รางวัล
ท่ีเราลืมไม่ได้เลยก็คือ การทีท่�าให้
สมาชิกทุกคนมีความสามัคคี 
เรียนรู ้ และได้ท�าความรู้จักกัน
มากขึ้นและมีร่างกายที่แข็งแรง

ทัพนักกีฬาลูกขนไก่ มจษ. พร้อม!
ลุยศึก “ขุนเลเกมส์” ๒๗ พ.ค. นี้

 ...เมื่อสัปดาห์ก ่อน ทางทีมงาน
จันทร์กระจ่างฟ้าได้น�าเสนอเร่ืองราวของ
นักกีฬาบุคลากร ที่จะไปท�าการแข่งขันกีฬา
บุคลากรในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา คร้ังที ่๓๘ ในชนดิกฬีาวอลเล่ย์
บอล และในสัปดาห์จะมีน�าเสนออีก ๑ ชนิด
กีฬาที่ท�าผลงานได้ดีจากการแข่งขันเม่ือปีท่ี
แล้ว กบักฬีาแบดมินตัน และในวนันีจ้ะมาพดู
คุยกับผู้จัดการทีม โค้ช และนักกีฬา ถึงความ
พร้อมของนักกีฬา ส�าหรับการเตรียมตัวกับ
การแข่งขันในปีนี้ กับ “ขุนเลเกมส์” 

 เริ่มต้นกันท่ีโค้ช และผู้จัดการทีม
นักกีฬาแบดมินตัน กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภชิาติ หาจตัรัุส ทีจ่ะมาบอกเล่าถึงการความ
พร้อมในการแข่งขันในปีน้ีท่ีว่า....“ในฐานะ
โค้ชของนักกีฬาแบดมินตัน นักกีฬาตอนนี้มี
ความพร้อมมากน้อยเพียงใดครับส�าหรับทีม

แบดมินตันของหมาวิทยาลัยของเรานั้น ตอน
นี้สมาชิกในทีม มีความพร้อมเต็มที่ เพราะเรา
มีการซ้อมกันมาตลอดทั้งปี โดยเฉพาะคู่ทีม
หญิงคู่ที่เป็นความหวังของทีม เนื่องจากเรามี
บุคลากรท่ีมีความสามารถ และมีความตั้งใจที่
จะไปแข่งขนัอย่างเตม็ที ่การแข่งขันกฬีา สกอ. 
เป็นการแข่งขันที่น่าภาคภูมใจเป็นอย่างมาก  
เพราะจะเป็นการประกาศให้มหาวิทยาลัย
อื่นๆ ได้รู้จักมหาวิทยาลัยของเราจากการแข่ง
กฬีา” อาจารย์แมว เปิดเผยถงึความพร้อมของ
นักกีฬาแบดมินตัน พร้อมเล่าต่อถึงการเตรียม
พร้อม และการฝึกซ้อมเป็นอย่างไรบ้างส�าหรับ
ปีนี้ ว่า “ในปีนี้ ทางทีมแบดมินตันจันทรเกษม 
เราได้มีการซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องตลอด 
ท้ังปี ซ่ึงโดยปกติ ทางชมรมจะมีการนัด เข้า
มาเล่นแบดมินตันด้วยกันทุกวันพุธช่วงเย็น ที ่
โรงยิมของทางมหาวิทยาลยั โดยมวีตัถปุระสงค์
หลัก เพื่อให้บุคลากรของเรามีร่างกายที่แข็ง
แรง และได้รู้จักกันของแต่ละหน่วยงานมาก
ขึ้น และได้มีการชักชวนสมาชิกใหม่ ๆ  มาร่วม
ฝีกซ้อมด้วยกัน”

 “ปีที่ผ ่านมาเราได้รับเหรียญจาก
ประเภทหญิงคู่แล้ว และในปีที่ผ่านจะพบว่า

ประเภทหญิงคู่ทั่วเราได้รับเหรียญทองแดง 
ในปีนี้เราได้ลองปรับเปลี่ยนอีกพอสมควร 
ประเภทที่ต้องให้ความสนใจจะเป็นประเภท 
คู่ผสมทั่วไป เป็นต้น 

 แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยโชค ในการจับ
ฉลากแบ่งสายด้วยเพราะถ้าต้องไปเจอกับคู่
ปรับเก่าที่ได้เหรียญทองและเหรียญเงินในปีที่
แล้ว ก็จะสร้างความหนักใจอยู่พอสมควร แต่
สมาชิกในทีมทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะไปคว้า
เหรียญรางวัลกับมาให้ได้” อาจารย์แมว เล่า
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ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่

ส่งเสริมให้บุคคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง
อย่างสม�่าเสมอ อย่างที่เอมได้ไปเข้าร่วมการอบรม B License  
ที่จัดขึ้นโดยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรมนอกจากจะน�ามาใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาแล้ว  
ยังสามารถน�ามาปรับใช้กับตนเองได้อีกด้วย ทางชมรมแบดมินตัน
บุคคลากรจันทรเกษมของเรามีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง
ปีค่ะ และมีการพัฒนาเทคนิคและแก้ไขจุดบกพร่องอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ

มีความตั้งใจและมีสมาธิกับการแข่งขัน ส่วน
ผลจะเป็นอย่างไรนั้น ถ้าเราตั้งใจท�ามันได้
เต็มท่ีแล้ว  ถือว่าส�าเร็จไปแล้ว สุดท้ายนี้การ
แข่งกีฬารายการน้ี มุ่งเน้นให้เราสร้างความ
สามคัค ีและมร่ีางกายทีแ่ขง็แรง เพือ่จะได้เป็น
ก�าลงัส�าคัญในการพฒันามหาวทิยาลยัของเรา 
ต่อไป”

 ด้านของอาจารย์ไอยย์ศรัย พีรภาพ
กลุ หรอือาจารย์เอม อาจารย์ประจ�าสาขาวชิา
พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ หนึ่งในตัวแทน
ของนกักฬีา ทีจ่ะบอกเล่าให้ฟังถงึการเตรยีมตวั 
และการพฒันาการจากปีก่อนอย่างไร “ก่อนอ่ืน
เลยต้องขอบคณุทางมหาวทิยาลยัราชภฏัจันทร
เกษม ทีส่่งเสรมิให้บคุคลากรมกีารพฒันาความ
รู้ความสามารถของตนเองอย่างสม�่าเสมอ 
อย่างที่เอมได้ไปเข้าร่วมการอบรม B License 
ที่จัดขึ้นโดยสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศ
ไทยฯ ซึง่ความรูท้ีไ่ด้รบัจากการอบรมนอกจาก
จะน�ามาใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาแล้ว 
ยังสามารถน�ามาปรับใช้กับตนเองได้อีกด้วย 
ทางชมรมแบดมินตันบุคคลากรจันทรเกษม
ของเรามีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตลอดท้ัง
ปีค่ะ และมีการพัฒนาเทคนิคและแก้ไขจุด
บกพร่องอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ”

 “ในปีนี้เป้าหมายยังคงเหมือนเดิม 
ทกุ ๆ  ปีค่ะ คอืเราเล่นกีฬาเพือ่สขุภาพ ส่วนผล
การแข่งขันนั้นเอมไม่อยากกดดันตัวเองว่าจะ
ต้องได้เหรียญ แต่ทุกครั้งท่ีลงท�าการแข่งขันก็
ท�าอย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับ

การจับฉลากสายการแข่งขันด้วยค่ะ”
 ต่อด้วยนักกีฬาน้องใหม่ที่เข้าร่วม

การแข่งขันในรายการนี้เป็นรายการแรก ที่จะ
มาเปิดเผยความรู้สึก ท่ีได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม 
ว่า “ความรู้สึกแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นรายการใหญ่ส�าหรับ
กีฬาของบุคลากรทางด้านการศึกษา ซึ่งแต่
นอนครับมีความตื่นเต้นมากครับ เนื่องจาก
เราเป็นมือใหม่ทีพ่ึง่จะได้รบัโอกาสเข้าร่วมการ
แข่งขนัแบดมนิตัน กีฬา สกอ. เป็นครัง้แรก ซึง่
เป็นการแข่งขันของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทั่วประเทศและรู้สึกกดดัน เนื่องจาก จะต้อง
ไปเจอกับนักแบดมินตันที่เก่ง ๆ ของแต่ละ
มหาวิทยาลัย”

 “การเตรียมตัวส�าหรับการแข่งขัน
ในครั้งนี้ โดยเริ่มจากการฟิตซ้อมร่างกาย 
และซ ้ อมแบดมิ นตั น กับสมาชิ ก ในที ม
แบดมินตัน มจษ. โดยซ้อมทุกวันพุธ และวัน
ศกุร์ ซึง่แน่นอนว่าการลงแข่งขนักฬีาบคุลากร
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศแบบนี้ ผมรู้สึกกดดัน
มาก เนื่องจากเราเป็นมือใหม่ แต่ก็ได้ผู้จัดการ
ทีมคอยแนะน�าเทคติกการเล่น และสมาชิกใน
ทีมคอยให้ก�าลังใจกัน ท้ายนี้ขอฝากให้ทุกคน
ส่งแรงเชียร์นักกีฬาทุกคนของ มจษ ด้วยนะ
ครับ ขอบคุณครับ” ณัฐ เล่าให้ฟังถึงการเตรี
ยมความพร้อมก่อนการแข่งขัน และเปิดเผย
ถึงการแรงกดดันทั้ง

ถึงความคาดหวังในประเภทอ่ืน ๆ พร้อมบอก
จุดแข็ง และการพัฒนาการของนักกีฬาที่ว่า 
“นักกีฬาในแต่ละประเภทของเรา ไปร่วมการ
แข่งขันด้วยความตั้งใจที่จะคว้าชัยชนะ และ
เราได้มีการร่วมแรงร่วมใจการ ฝึกซ้อมมาโดย
ตลอด และนักกีฬาแต่ละท่านก็ มีการออกไป
ฝึกซ้อมหาประสบการณ์ ภายนอกเพ่ือพัฒนา
ทักษะฝีมือให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้น สิ่งนี้
เป็นจุดแข็งของทีม”

 “รายการแข่งขันรายการนี้ เป ็น
รายการทีแ่ต่ละมหาวทิยาลยั จะส่งตวัแทนทีม่ี
ความสามารถเข้าร่วมการแข่งขนั เพือ่เป็นการ
แสดงให้เห็นถึง ความพร้อมเพียงของบุคคลา
กรแต่ละมหาวิทยาลัยดังน้ันสมาชิกทุกคน จะ
พยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้มีโอกาสขึ้นรับ
เหรยีญรางวัล แต่รางวลัทีเ่ราลมืไม่ได้เลยก็คอื 
การที่ท�าให้สมาชิกทุกคนมีความสามัคคี เรียน
รู ้และได้ท�าความรูจ้กักนัมากขึน้และมร่ีางกาย
ที่แข็งแรง” ผู้จัดการทีม บอกถึงความคาดหวัง
ในการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมกล่าวถึงนักกีฬา
แบดมินตันที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยว่า 

 “การแข่งขันในรายการน้ี เป็นการ
แข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้ แต่ละมหาวิทยาลัย
แสดงศักยภาพของบุคคลากรทางการศึกษา 
ทางด้านกีฬา ดังนั้น อยากให้นักกีฬาทุกคน 



ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๒ ประจำ�วันที่  ๑๓ - ๒๖ พฤษภ�คม ๒๕๖๒

www.chandra.ac.th

๖
โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ที่ผ่านมา 
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มหาวิทยาลัย สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน

มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมรภ.บุรีรัมย์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาความรู้

ของบุคลากร งานการเงินและพัสดุ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ท่ีผ่านมา 

ณ ห้องประชุมมานิจ ชั้น ๔ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ที่ผ่านมา



๘ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓๒ ประจำาวันที่  ๑๓ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รับสมัครนัก
ศึกษาใหม


